

บทอ่านที่ 1

1 ซมอ 18:6-9;19:1-7

ในครั้งนั้น เมื่อบรรดาทหารกลับไปบ้านหลังจากที่ดาวิดฆ่าชาวฟิลิเตียผู้นั้นแล้ว บรรดาสตรีได้ออกจากทุกเมืองของอิสราเอลมารับเสด็จกษัตริย์ซาอูล เขาร้องเพลงเรีงระบำ เสนอรำมะนา ส่งเสียงร้องด้วยความยินดีและเล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ บรรดาสตรีพากันเต้นรำและขับร้องรับกันว่า “ซาอูลฆ่าศัตรูเป็นพัน ดาวิดฆ่าศัตรูเป็นหมื่น”

กษัตริย์ซาอูลทรงได้ยินบทเพลงนี้ก็ไม่พอพระทัย กริ้วมาก... ทรงแจ้งให้โยนาธาน พระโอรส และข้าราชการบริพารทุกคนรู้ว่าพระองค์ตั้งพระทัยจะฆาดาวิด แต่โยนาธานโอรสของกษัตริย์ซาอูลทรงรักดาวิดมาก โยนาธานจึงทรงนำข่าวไปบอกดาวิดว่า “ซาอูล พระบิดาทรงพยายามจะฆ่าท่าน ฟรุ้งนี้เข้าจงระวังตัวให้ดี จงไปซ่อนในหีบธิดาและคอยอยู่ที่นั่น ฉันจะพาพระบิดาออกไปยืนในทุ่งที่ท่านซ่อนอยู่ แล้วฉันจะถามพระบิดาเรื่องท่าน เมื่อฉันรู้อะไรแล้ว ก็จะบอกให้ท่านรู้”

โยนาธานตรัสยกย่องดาวิดให้ซาอูลพระบิดาฟังว่า... กษัตริย์ซาอูลทรงฟังโยนาธานพูดแล้วทรงสาบานว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนมชีพอยู่ฉันใด เราจะไม่ฆาดาวิดฉันนั้น” โยนาธานจึงทรงเรียกดาวิด มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง แล้วทรงพาดาวิดไปเฝ้าซาอูล ดาวิดก็รับราชการตามเดิม

พระวรสาร

มก 3:7-12

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาศิษย์ ผู้คนหมู่มากจากแคว้นกาลิลีติดตามพระองค์ ผู้คนจากแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากแคว้นอิดูเมอา จากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน และจากบริเวณเมืองไทโรและไซดอนเป็นหมู่มาก ได้ยินสิ่งที่ทรงทำก็มาเฝ้าพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งบรรดาศิษย์ให้จัดเรือไว้ลำหนึ่ง เพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียดพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก จนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ เบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์ เมื่อปีศาจทั้งหลายเห็นพระองค์ ก็กราบลง พลงตะโกนว่า “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แต่พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันมิให้มันแพร่งพรายว่าพระองค์เป็นใคร



ข้อคิด

อนิจจา ความเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าที่พระเยซูทรงเป็นอยู่นั้น ครั้นเข้ามาอยู่ในโลก ถือเอาเนื้อหนังเป็นการปรากฏกายเยี่ยมมนุษย์ปุถุชน ก็กลับได้เพียงแค่เสียงบอกเล่าจากพวกปีศาจเท่านั้นว่า สถานะแท้จริงของพระองค์คือใคร “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แต่การบอกความจริงข้อนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้งานของพระเยซูในการไถ่บาปเร่าวยิ่งขึ้นแต่อย่างใด เงื่อนไขต่างๆ ของโลกและมนุษย์ยังมักเป็นอุปสรรคในงานและชีวิตของพระองค์อยู่ดี แล้วท่านทั้งหลายจะเอาอะไรมากกว่านี้เล่า เมื่อท่านมีชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกันกับที่พระองค์เคยอยู่มาแล้ว แม้กษัตริย์ซาอูลที่ว่าทรงอำนาจทุกอย่างก็ยังเจออุปสรรค เมื่อมองดูซาอูลแล้ว ท่านจงยอมรับเสียเถิดว่า ส่วนใหญ่ของอุปสรรคในชีวิตของเรานั้นมาจากตัวของเราเองที่เสื่อมลงในหลายๆ ทาง เช่น ทางกาย ทางสังคม ทางความประพฤติ และทางความคิดอ่านต่างๆ พระเป็นเจ้าทรงชี้แจงให้เราได้รับรู้ถึงจุดหมายที่มีใจเอาดีในโลกนี้ แต่เป็นชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า

สัปดาห์ที่ 2

เทศกาลธรรมดา

สวด 56:1-3.8-9.

11.12-13

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 23มกราคม 2014

โดย คุณพ่ออเมริกัน พรหมภักดี

อ่าน 1 ซมอ 18:6-9, และ 19:1-7 มก 3:7-12

เมื่อได้สอนในสิ่งที่เชื่อ ปฏิบัติในสิ่งที่สอน

คำสอนนั้นทรงพลังจนให้ติดตาม

ผู้คนจำนวนมากติดตามพระเยซูเจ้า

เพราะได้เชื่อ ศรัทธา ในสิ่งที่พระเยซูได้ "ทำ"

แม้จะมีคนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ

พระองค์มีโอกาสนั้น พระองค์ทรงให้ "ทุกคน"

ความดี ที่ดาวิดได้ทำ นำมาซึ่งความอิจฉา สำหรับ ชาฮูล

เมื่อปล่อยตัว ให้ความอิจฉาครอบงำ ชาฮูลพร้อมที่จะฆ่าดาวิด

แต่เมื่อความอิจฉา ของชาฮูล เผชิญหน้า ความรัก ที่โยนาธาน มีต่อดาวิด

โยนาธาน นำเสนอความดี ที่ดาวิดได้ทำ ที่สุดแล้ว ชาฮูล เปลี่ยนใจ

หมายเหตุ....

หากปรารถนา ที่จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

จงทำ...ให้มากกว่าที่สอน..